
กิจกรรมบทที่ 5 
5. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ “รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
บทความ 5.1 นวัตกรรมการทำาเกษตรแนวตั้งชนะรางวัลระดับโลก

นวัตกรรมการปลูกผักแบบแนวตั้งของสิงคโปร์ได้รับรางวัลการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเดนมาร์ค เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นับเป็นครั้งแรกที่ผลงานการ
ออกแบบของคนสิงคโปร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยสามารถเอาชนะผู้ประกวดกว่า 1,123 ราย 
จาก 72 ประเทศ ซึง่ผลงานดงักลา่วสามารถสรา้งผลผลติไดม้ากกวา่การเกษตรแบบเดมิในพืน้ทีข่นาด

เดียวกันถึง 10 เท่า ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดในแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 
100,000 ยูโร (158,000 เหรียญสิงคโปร์) โดยการคัดเลือกจากเกณฑ์ที่หลากหลาย เช่น การแก้ไข
ปัญหาท้าทายที่โลกกำาลังเผชิญอยู่ ส่วนผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนาชีวิตที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ได้แก่ 
หมวกทีช่ว่ยปกปอ้งผูป้ว่ยเคมบีำาบดัจากอาการผมรว่ง (Cooling Hat), โดรนชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ (Drone 
ambulances), ใบไมป้ระดษิฐท์ีส่ามารถสรา้งกา๊ซออกซิเจนได ้และชดุป้องกนัเชือ้อีโบลาสำาหรบัคนงาน

การทำาเกษตรแนวตั้งนี้เป็นนวัตกรรมของบริษัทสิงคโปร์ คือ บริษัท Sky Urban Solution 
ที่ได้มีการพัฒนาการเกษตรแบบแนวตั้งเป็นครั้งแรกในปี 2553 โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วย
งาน Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) ซึ่งตัวนวัตกรรมนี้ประกอบไปด้วย
ชั้นปลูกผักต่างๆ ที่มีความสูง 9 เมตรและในแต่ละชั้นจะมีรางที่สามารถหมุนรอบโครงอลูมิเนียมไว้
สำาหรับปลูกผักผ่านการใช้ระบบลูกรอกน้ำาจากน้ำา�นท่ีเก�บไว้ในอ่างเก�บน้ำาใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้น้ำาจากน้ำา�นท่ีเก�บไว้ในอ่างเก�บน้ำาใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้จากน้ำา�นท่ีเก�บไว้ในอ่างเก�บน้ำาใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้น้ำา�นท่ีเก�บไว้ในอ่างเก�บน้ำาใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้�นท่ีเก�บไว้ในอ่างเก�บน้ำาใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้น้ำาใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้ใต้ดินมาหมุนรางเพื่อให้
พืชได้รับแสงแดดที่สม่ำาเสมอกันและยังใช้การทดน้ำาจากน้ำาที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย สม่ำาเสมอกันและยังใช้การทดน้ำาจากน้ำาที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย เสมอกันและยังใช้การทดน้ำาจากน้ำาที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย น้ำาจากน้ำาที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย จากน้ำาที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย น้ำาที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย ที่เก�บไว้ดังกล่าวมาสู่พืชอีกด้วย 

ปัจจุบันบริษัท Sky Urban Solution มี Tower ปลูกพืชเกษตรแนวตั้งกว่า 1,000 Tower 
ซึ่งสามารถปลูกผักได้กว่า 800 กิโลกรัม ได้แก่ กะหล่ำาปลีจีน, กวางตุ้ง (�iao bai cai) และ กวางตุ้งหล่ำาปลีจีน, กวางตุ้ง (�iao bai cai) และ กวางตุ้งปลีจีน, กวางตุ้ง (�iao bai cai) และ กวางตุ้ง
ฮ่องเต้ (Nai bai) และได้วางจำาหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก�ต FairPrice ภายใต้แบรนด์ Sky Greens 
โดยผักเหล่านี้จะมีราคาแพงกว่าแบรนด์อื่นๆ เช่น กวางตุ้งขนาด 200 กรัม จะมีราคา 1.25 เหรียญ
สิงคโปร์ (ประมาณ 32 บาท) ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ เช่น Pasar ที่มีผลผลิตจากการทำาฟาร์มแบบ
ดั้งเดิมในสิงคโปร์จะขายกวางตุ้งขนาด 250 กรัมอยู่ที่ราคา 80 เซนต์ (ประมาณ 20 บาท) ทั้งนี้ ผัก
เหล่านี้จะมีความสดกว่าผักทั่วไปในสิงคโปร์เนื่องจากใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง ในการเก�บเกี่ยวเพื่อนำา
ไปจำาหน่าย แต่ผักที่นำาเข้ามานั้น ใช้เวลาตั้งแต่ 3 วัน ไปจนถึง 3 สัปดาห์ 

การไดร้บัรางวลัในครัง้นีถ้อืเปน็การชว่ยสนบัสนนุเกษตรกรใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีน
การพฒันาผลผลติมากขึน้ โดยในปทีีผ่า่นมาสงิคโปรผ์ลติผกัใบไดป้ระมาณ 10,900 ตนั หรอืประมาณ 
12 % ของการบริโภคทั้งหมด สำาหรับเงินรางวัลที่ได้มานั้นทางผู้ก่อตั้งบริษัท คือ นาย Jack Ng จะ
นำาไปใช้สำาหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายฟาร์มผักต่อไป ซึ่งทางบริษัทกำาลังดำาเนินการสำารวจสิน
ค้าออร์แกนิค และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตในพื้นที่อย่างน้อย 5 ตันต่อวัน ภายในระยะเวลา 2 ปี



ที่มา : The Straits Times / วันที่ 29 สิงหาคม 2558 อ้างใน http://www.ditp.go.th/
contents_attach/132649/132649.pdf

คำาถาม 1) ใหน้สิติวเิคราะหว์า่บรษิทัดังกลา่วใชค้วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรห์รอืเทคโนโลยี
ใดบ้างเข้ามาจัดการการผลิตผักของบริษัท

บทความ 5.2 โพลชี้เด�กรุ่นใหม่เมินเรียน “เกษตร” หวั่น 10 ปีวิกฤติ

ม.เกษตร/มทร.ธญับรุ ี– คณบดคีณะเกษตรชีเ้ด�กเลอืกเรียนเกษตรนอ้ยลง หวัน่อีก 10 ปขีา้ง
หน้าเกษตรกรขาดแคลน ระบุรัฐเมินให้ความ สำาคัญส่งเสริมอย่างยั่งยืน ด้านคณบดี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มทร. ธัญบุรี เผยเด�กเลือกเรียนเกษตรประยุกต์มากขึ้น อนาคตเกษตรกรลงมือทำาน้อย
ลงหันใช้เครื่องทุนแรงละรวมกลุ่มเกษตรกรทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นจากผลการสำารวจความคิดเห�นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จำานวน 934 ราย ต่อความเห�นเกี่ยว
กับความสนใจในวิชาความรู้ด้านการเกษตรของเยาวชน ในหัวข้อ “เด�กไทยกับการเกษตร อนาคต
และความหวังของชาติ” ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ม.แม่โจ้ หรือ “แม่โจ้
โพลล์” พบว่า เด�กร้อยละ 90.4 ยังชอบเรียนวิชาทางการเกษตรอยู่ และเด�กร้อยละ 99.1 เห�นว่าวิชา
เกษตรมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวัน แต่มีเด�กเพียงร้อยละ 29.3 ที่สนใจจะเรียนต่อด้านการเกษตร

ขณะเดียวกันจากข้อมูลของ ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พบ
ว่า เมื่อปี 2532 มีจำานวนเกษตรกรอยู่ที่ร้อยละ 67 และในปี 52 เหลือร้อยละ 40 ขณะเดียวกัน จาก
ข้อมูลการวิจัยแนวโน้มความต้องการแรงงานใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553-2557) ของกองวิจัยตลาด
แรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่า สาขาอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรคือผู้ปฏิบัติงานด้านการเพาะปลูกพืช
ไร่และพืชผัก และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและผลไม้ มีความต้องการแรงงานมาก โดยใน
ภาคเกษตรกรรมคาดมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลข้างต้นจะเห�นได้ว่าจำานวนเด�กที่สนใจเรียนเกษตรกับความต้องการแรงงานด้าน
เกษตรไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะเกษตรได้มีการ
ศึกษาและทำาการบันทึกข้อมูลสถิติไว้ทุกปีอย่างต่อเนื่องจะเห�นได้ว่าสถิติเด�กที่มาสมัครเรียนเกี่ยวกับ
เกษตรมีจำานวนลดน้อยลงอย่างเห�นได้ชัดเมื่อเทียบกับอดีต โดยในปีนี้มีจำานวนเด�กลดลงประมาณ 
5-8 % และที่ผ่านมาเด�กมาเรียนเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นเด�กที่เลือกคณะหรือสาขาเกษตรเป็นอันดับ 
3 หรือ 4 มีส่วนน้อยมากท่ีเลือกคณะหรือสาขาเกษตรเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ซึ่งสะท้อนให้เห�นได้ว่า
เด�กไม่อยากเรียนเกษตร สาเหตุเพราะเด�กไม่เข้าใจเรียนเกษตรจบแล้วทำาอะไร ตลอดจนทางการ
ไทยไม่ได้วางแนวทางให้เกษตรเป็นสาขาที่จำาเป็นจริงๆ อีกทั้งรัฐบาลยังไม่ได้เอาใจใส่วางแผนระยะ
ยาวเกี่ยวกับเรื่องนี้

“เกษตรกรผู้ผลิตยังทำาให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วใครจะอยู่ได้ ท้ังน้ี ในส่วนของการศึกษาเองก�ไม่
สามารถทำาให้นักเรียนทุกคนเข้าใจว่าแต่ละสาขามีความสำาคัญอย่างไร ทำาให้เด�กเอารายได้มาเป็น



เกณฑ์เพราะเนื่องจากทำาการเกษตรมีรายได้น้อย ซึ่งหากไม่มีเด�กที่ฉลาดมาเรียนจะทำาให้ภาคเกษตร
ของบ้านเราแย่ และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก�จะเปิดประชาคมอาเซียนจะทำาให้คนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา
เป็นแรงงานภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น”

ดา้น ผศ.ดร.อำานาจ ศิลวัตร คณบด ีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในส่วนของมทร.ธัญบุรีมีเด�กมาสมัครเรียนด้านเกษตรกันมากและมีแนวโน้มมาก
ขึ้นทุกปีอาจจะเป็นเพราะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อจบไปจะมีงานรองรับ ซึ่งถ้า
เทียบกับเมื่ออดีตบัณฑิตที่จบเกษตรจะไม่ค่อยมีงานทำา จบมาทำางานหนัก อีกทั้งมีเงินเดือนที่ต่ำาด้วย
ทำาให้เด�กไม่อยากเรียนเกษตร

ทั้งนี้ อนาคตตนมองว่าตลาดแรงงานทางด้านเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวสูงข้ึนเพราะเรา
ประกาศตัวจะเป็นครัวโลกทำาให้การเกษตรเป็นสิ่งสำาคัญ แต่ทว่า การเกษตรในอนาคตจะมีแนว
โน้มเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการรวมกันเป็นหน่วยงานในรูปบริษัทมากยิ่งข้ึน และจะมีการนำา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านการเกษตรมาใช้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากและทุนแรง ซึ่งด้วย
เหตุนี้อาจจะทำาให้จำานวนเกษตรกรที่ลงมือทำาเองไม่ใช้เครื่องทุนแรงเหมือนสมัยก่อนน้อยลงและจะ
มีเกษตรกรที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

คำาถาม 1) นิสิตคิดว่าควรแก้ปัญหาภาคการเกษตรนี้อย่างไร จงอธิบาย


